

ทีวีช่อง 12 “ฝันสลาย”

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปรี้ยวมีปัญหาด้านเทคนิค

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระดับฝันทีวีช่อง 12 แจงลืมนไปได้เลย ฝ่ายเทคนิคศึกษาแล้วหากดำเนินการจริงกระทบคลื่นสัญญาณช่อง 11 อีกทั้งก่อให้เกิดความเสียหายไม่คุ้มค่าการลงทุน ต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัยมาก ๆ ถึงจะทำได้ ขณะนี้ไม่มีบริษัทใดเสนอตัวขอทดลองออกอากาศ ด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบอกขึ้นกับนโยบายรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะเข้ามากำกับดูแลจะ

เปิดโอกาสให้เอกชนทดลองดำเนินการหรือไม่อย่างไร และหากทำจริงใช้เวลา 6 เดือนหรือไม่

นายชั้น พูลสมบัติ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงกรณีการเปิดใช้คลื่นสัญญาณระบบวีเอชเอฟ สถานีโทรทัศน์ช่อง 12 ว่า หลังจากให้ฝ่ายเทคนิคของกรมทำการศึกษาแล้วปรากฏว่าในระบบคลื่นสัญญาณของช่อง 12 ยากเกินกว่าที่จะเปิดใช้ได้

เพราะความถี่ของคลื่นสัญญาณใกล้เคียงกับคลื่นสัญญาณความถี่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ที่ดำเนินการอยู่มากเกินไป หากมีการเปิดใช้คลื่นสัญญาณดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อคลื่นสัญญาณของสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น โดยเฉพาะช่อง 11 พร้อมกับก่อให้เกิดความเสียหายในการรับสัญญาณตามบ้านเรือนต่างๆ ด้วย ที่ผ่านมายังไม่มีเอกชนรายใดเสนอตัวเข้ามาขอทดลองดำเนินการ เพราะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงและถ้าหากส่งสัญญาณออกไปแล้วก่อให้เกิดความเสียหายกับสถานีช่องอื่นๆ ผู้ที่ดำเนินการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

“เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายเทคนิคได้ศึกษาแล้ว หากจะมีการ **อ่านต่อหน้า 34 ▶**

ทีวีช่อง 12

เปิดใช้คลื่นสัญญาณนี้จริงจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่มีในอีก 10 ปีข้างหน้า ถึงจะสามารถทำได้ สำหรับตอนนี้พบโครงการนี้เก็บไว้ได้เลย”

ด้านนายลิขิต เทอดสภิศักดิ์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีช่อง 12 ว่าขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่เข้ามากำกับดูแลว่าจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาทำการทดลองช่อง 12 หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้เคยผ่านครม.มาแล้วในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาว่า ให้มีการทดลองออกอากาศ แต่ต้องยกเลิกเพราะติดขัดปัญหาทางด้านเทคนิค

และถ้าหากมีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ขณะนี้ทางสำนักนายกฯเองพร้อมที่จะประกาศและให้มีการทดลองออกอากาศเพื่อที่จะทดสอบออกมาให้เห็นว่าคลื่นสัญญาณของช่อง 12 จะไปรบกวนกับช่อง 11 หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีความมั่นใจให้ออกอากาศคงจะต้องรอรัฐมนตรีที่เข้ามากำกับดูแล และถ้า

หากจะมีการทดลองออกอากาศคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน

ส่วนทางด้านระบบยูเอชเอฟช่องที่ 2 หลังจากทีประมูลช่องที่ 1 ไปแล้วขณะนี้ทางสำนักนายกฯมีความพร้อมที่จะเปิดประมูลช่องที่ 2 ได้ทันที แต่ยังคงต้องรอเวลาเพื่อขอตุลผลช่องที่ 1 ของไอทีวีให้เรียบร้อยเสียก่อน

อนึ่งโทรทัศน์ช่อง 12 เป็นโครงการที่กรมประชาสัมพันธ์เคยเสนอให้กับรัฐบาลพิจารณาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่มีนายสุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ และมีบริษัทในเครือของกลุ่มชินวัตร คือ บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลบรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ไอบีซี) ได้เสนอตัวที่จะเข้าไปดำเนินการ แต่หลังจากนั้นเรื่องได้เงียบหายไปจนกระทั่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

นายปิยะนัฐ วิชาภรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้รื้อฟื้นโครงการนี้ขึ้นมาใหม่ โดยให้เหตุผลว่าต้องการหารายได้เข้ามาจุนเจือสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

ซึ่งเป็นทีวีเพื่อการศึกษาและไม่สามารถหาโฆษณาได้ แต่หลังจากที่นายปิยะนัฐได้ประกาศรื้อฟื้นนี้ออกมากับสื่อมวลชนแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีการออกขณรายไดเสนอตัวเข้าไปทำการทดลองเลย